

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓	มติที่ประชุม รับทราบการมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจตุตถ โกสุวาท) รองประธาน กรรมการ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบหมายคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติ ไปพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ ให้มีความเหมาะสมและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อน ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคม สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)	มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อนระเบียบ วาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และมอบหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมอบหมายกรมกิจการผู้สูงอายุ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	มติที่ประชุม รับทราบเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ลาออกจากการเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ตาม แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ภายใต้คณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติ
๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา	มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ	มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๑ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม)	มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) ในส่วนประเด็นที่ผลักดันให้เป็นกฎหมายและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานและขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป
๕.๒ ขอความเห็นชอบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมาย ดังนี้ ๑. เห็นชอบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการนำเสนอรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี ๒. มอบหมายมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป ๓. มอบหมายมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ปรับรูปแบบเนื้อหาในเล่มรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยเพิ่มส่วนประกอบของเล่มรายงานฯ ให้มีข้อมูลสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและการกำหนดนโยบาย เช่น ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น โดยเก็บสถิติเป็นข้อมูลสะสม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ต้องการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ การผลิตรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ	มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือถึงประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ช่อง ๕ , ช่อง ๑๑ และโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ เพื่อขอความร่วมมือผลิตรายการที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุสำหรับเนื้อหาสาระของรายการให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางสาววรรณ อรัญกุล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ